

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 1-7 มิถุนายน 2565

ส่งออกข้าวไทย พ.ค. 65 ทะลุ 6 แสนตัน อานิสงส์ส่งมอบค้ำจางจากเดือนที่ผ่านมา

ผู้ส่งออกข้าวเผยคาดการณ์ส่งออกข้าวไทย พ.ค. 65 อยู่ที่ 6-6.5 แสนตัน เนื่องจากส่งมอบยังคงมีค้ำจางจากเดือนก่อน ขณะที่ราคาข้าวไทยยังแข่งขันได้ ข้าวขาว 465 เหรียญสหรัฐต่อดัน

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สมาคมคาดว่าในเดือนพฤษภาคม 2565 การส่งออกข้าวจะอยู่ที่ระดับประมาณ 600,000-650,000 ตัน เนื่องจากผู้ส่งออกยังมีสัญญาส่งมอบที่ค้ำจางจากเดือนก่อน ๆ อยู่พอสมควร ในขณะที่ตลาดหลักที่สำคัญในแถบตะวันออกกลาง เช่น อิรัก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตลาดเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น ตลาดแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้ แองโกล่า โมซัมบิก รวมทั้งตลาดอเมริกา เช่น สหรัฐ แคนาดา ยังคงมีความต้องการนำเข้าอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ หลังจากที่สถานการณ์ด้านโลจิสติกส์และการส่งมอบมีทิศทางที่ดีขึ้น ประกอบกับภาวะค่าเงินบาทยังคงอยู่ในทิศทางอ่อนค่าส่งผลให้ราคาข้าวไทยอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ โดยราคาข้าวขาว 5% ของไทย ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 อยู่ที่ 465 เหรียญสหรัฐต่อดัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 423-427, 338-342 และ 373-377 เหรียญสหรัฐต่อดัน ตามลำดับ ด้านราคาข้าวหนึ่งไทยอยู่ที่ 480 เหรียญสหรัฐต่อดัน ขณะที่ข้าวหนึ่งของอินเดีย และปากีสถานอยู่ที่ 348-352 และ 392-396 เหรียญสหรัฐต่อดัน สำหรับการส่งออกข้าวในเดือนเมษายน 2565 มีปริมาณ 548,636 ตัน มูลค่า 9,977.6 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออก ลดลง 15.3% และ 10.0% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2565 ที่มีปริมาณ 647,608 ตัน มูลค่า 11,085 ล้านบาท เนื่องจากในเดือนเมษายนที่ผ่านมา การส่งออกข้าวขาวและข้าวหนึ่งมีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ราคาข้าวในประเทศเกือบทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้นมาก ส่งผลให้ราคาส่งออกปรับสูงขึ้นไปด้วย ทำให้ผู้ซื้อบางส่วนชะลอการสั่งซื้อและรับมอบสินค้า

โดยในเดือนเมษายน 2565 มีการส่งออกข้าวขาวปริมาณรวม 199,939 ตัน ลดลง 35% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศอิรัก ญี่ปุ่น โมซัมบิก มาเลเซีย แองโกล่า เป็นต้น ขณะที่ข้าวหนึ่งมีการส่งออกปริมาณ 94,572 ตัน ลดลง 18.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยังตลาดหลักในแถบแอฟริกาและตะวันออกกลาง เช่น แอฟริกาใต้ เยเมน ไนเจอร์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การส่งออกข้าวหอมมะลิ (ตันข้าว) กลับมีปริมาณเพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยมีปริมาณส่งออก 149,594 ตัน เนื่องจากมีการส่งออกไปยังตลาดตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น ในขณะที่ตลาดประจำ เช่น สหรัฐอเมริกา ฮองกง แคนาดา สิงคโปร์ ก็ยังคงมีการนำเข้าอย่างต่อเนื่อง

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-เมษายน 2565) มีปริมาณ 2,291,916 ตัน มูลค่า 39,445.8 ล้านบาท (1,203.3 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 52.7% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 36.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่ส่งออกปริมาณ 1,500,593 ตัน มูลค่า 28,914.5 ล้านบาท (965.7 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

นายกายืนยัยนยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาผ่านนโยบายการประกันรายได้

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนาไทยทั่วประเทศในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักให้กับประชาชน รวมทั้งเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของข้าวในฐานะเป็นพืชหลักและมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า “ข้าว” ถือเป็นอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างชุมชนชาวนาไทยมาอย่างยาวนาน และได้มีการถ่ายทอดมรดกทางภูมิปัญญาในการปลูกข้าวจากรุ่นสู่รุ่น โดยยังคงวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ข้าวไทย ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก ไปจนถึงการแปรรูป จวบจนปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวไทยจนมีชื่อเสียงในระดับโลก

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ด้วยความสำคัญที่ผูกพันลึกซึ้งระหว่างข้าวและชาวนา ที่มีมาอย่างยาวนาน คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าของข้าว ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน รวมทั้งความสำคัญของชาวนาทั้ง 4.7 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ในฐานะที่เป็นผู้สร้างความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ประเทศชาติ และเป็นผู้ธำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเข้าใจถึงปัญหาของชาวนาที่ต้องเผชิญ ทั้งเรื่องปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำ ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และสถานการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งรัฐบาลได้ขับเคลื่อนทุกวิถีทางในการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งกระจายไปสู่ฐานราก รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาให้ดีขึ้นผ่านนโยบายการประกันรายได้ เพื่อให้ชาวนาทุกคนได้มีหลักประกันรายได้ที่มั่นคง

พร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาสายพันธุ์และการรับรองพันธุ์ข้าวที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถแข่งขันในตลาดได้ รวมไปถึงสนับสนุนการรวมกลุ่มของชาวนาในการทำนาแบบแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มพูนอำนาจในการต่อรองราคาผลผลิต และลดต้นทุนปัจจัยการผลิต พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ และเชื่อมโยงไปสู่ตลาดผู้บริโภคโดยตรง เพื่อให้พี่น้องชาวนามีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ปิดฉาก “ประกันรายได้ข้าว” 3 ปี รัฐบาล ควัก 3.8 แสนล้านบาท

ปิดฉาก “ประกันรายได้ข้าว” 3 ปี “รัฐบาลประยุทธ์” ใช้เงินอุดหนุนชาวนากว่า 3.8 แสนล้านบาท “ข้าวเหนียว-ข้าวหอมมะลิ” กอดคอราคาร่วง หลังสิ้นสุดโครงการ โรงสีอีสานร้องขาดทุนยับ ธ.ก.ส. เร่งเกษตรกรไล่ถอนจำนำยุงฉาง ด้านข้าวถูกระงับ คณบดีบริโภค เร่งปลูกกระแสกินข้าวไม่ให้อ้วน

โครงการ "ประกันรายได้ข้าว" ปี 3 ของรัฐบาล คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนัดเคาะประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เป็นงวดสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2565 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวจนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2565

จากที่ผ่านมาโครงการประกันรายได้ข้าวปี 3 ได้ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงทุก 7 วัน (ทุกวันศุกร์) สำหรับงวดที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา ขณะสรุปภาพรวมโครงการประกันรายได้ข้าวภายใต้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใน 3 ปีการผลิตที่ผ่านมา ใช้เงินอุดหนุนชาวนาไปแล้วกว่า 3.8 แสนล้านบาท

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เผยกับฐานเศรษฐกิจถึง ความคืบหน้าการจ่ายเงินชดเชยเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 ผลการจ่ายเงินชดเชยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ธ.ก.ส. แจ้งการโอนเงินชดเชยให้เกษตรกรแล้ว สำหรับงวดที่ 1-32 รวมทั้งสิ้น จำนวน กว่า 4.67 ล้านครัวเรือน วงเงิน กว่า 8.61 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้คิดเป็นสัดส่วน 99.01% ของกรอบวงเงินงบประมาณที่ปรับลดตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2565 (วงเงินชดเชยเดิมกว่า 87,532 ล้านบาท จัดสรรให้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำนวนกว่า 583 ล้านบาท คงเหลือกรอบวงเงินชดเชย กว่า 86,949 ล้านบาท) คงเหลือวงเงิน 786.3 ล้านบาท และเมื่อครบ 33 งวดแล้วนั้น ทาง ธ.ก.ส. ยังมีการติดตามโอนเงินชดเชยให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และจะจัดส่งข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบเป็นระยะๆ

ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และตรวจสอบแปลงเกษตรกร พบว่า มีเกษตรกรที่ไม่ได้ปลูกจริง หรือปลูกน้อยกว่าที่แจ้งขึ้นทะเบียน เป็นแปลงข้าวรอบที่ 2 และเกษตรกรไม่ใช่สัญชาติไทยจึงต้องเรียกเงินคืนในรายได้ที่ได้รับเกินสิทธิ์ตามโครงการฯ จำนวน 281 ครัวเรือน พื้นที่ขอคืนเงิน 2,326.27 ไร่ จำนวนเงินทั้งสิ้น กว่า 3 ล้านบาท

ด้าน นายธีรวิศ พรพันธุ์วิศ นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน ให้ความเห็นว่า หากในปีหน้ายังคงมีการดำเนินโครงการฯ ต่อไป ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและหลักเกณฑ์ปริมาณการชดเชยของข้าวแต่ละชนิดตามโครงการฯ ด้วย เนื่องจากเกษตรกรยังมีความสับสนในวิธีการคิดคำนวณผลผลิตที่เกษตรกรจะได้รับ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรเอง

นายสมศักดิ์ ตังพิทักษ์กุล อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ราคาข้าวเหนียวลดลงอย่างมีนัย โดยตั้งข้อสังเกตว่า ธ.ก.ส. สั่งให้ชาวนานำข้าวในโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก หรือ “จำนำยุ่งฉาง” ออกมาขาย เพื่อชำระหนี้เพราะสัญญาครบเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ตอนแรกที่ข้าวหอมมะลิราคาร่วง ประเมินว่าจะระบายเฉพาะข้าวหอมมะลิเท่านั้น แต่ปรากฏว่ามีข้าวเหนียวทะลักออกมาด้วย ทั้งที่ราคาข้าวเหนียวในตลาดก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไรนัก รู้สึกแปลกใจ ตอนนี้โรงสีข้าวที่จะรับซื้อข้าวใหม่จากชาวนา ชะลอซื้อข้าวแล้ว

ด้านนายระพีพิชญ์ ธนถาวรภิตต์ นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กล่าวว่า ผู้ประกอบการข้าวถุงมีความพยายามที่จะปรับราคาให้ซ้าที่สุด กระทั่งผู้บริโภคน้อยที่สุด ซึ่งการแข่งขันข้าวถุงไม่ดุเดือดเช่นในอดีต สาเหตุมาจากคนไทยบริโภคข้าวลดลง ทำให้ตัวเลขการทำตลาดไม่หวือหวา ต้องประชาสัมพันธ์ให้คนไทยมาบริโภคข้าวเพิ่มมากขึ้น

พิจารณาจากสถิติที่ผ่านมา ย้อนไปเมื่อ 40 ปีที่แล้ว คนไทยบริโภคข้าว 120 กก.ต่อคนต่อปี และ 20 ปีที่ผ่านมา เหลือการบริโภคข้าว 100 กก.ต่อคนต่อปี, ปี 2560 ม.เกษตรศาสตร์ทำการวิจัย เหลือการบริโภคข้าวเพียง 83 กก.ต่อคนต่อปี ล่าสุด ปี 2565 เพิ่งทำการสำรวจไป เหลือ 76 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ดังนั้นจะเห็นว่าการบริโภคข้าวคนไทยลดลงไปเรื่อยๆ เป็นเรื่องที่น่าตกใจมาก

“สาเหตุส่วนหนึ่งจากคนไทยได้รับวัฒนธรรมตะวันตก ที่ระบุว่า การบริโภคคาร์โบไฮเดรตให้อ้วน แต่ที่ชาวตะวันตกบริโภคจะเป็นพวกแบ่ง ขนบปัง พอมาใช้กับคนไทย กลายเป็นว่าข้าว คือคาร์โบไฮเดรต ซึ่งอยากจะทำความเข้าใจว่าเป็นคนละแบบกัน แต่ส่งผลทำให้การบริโภคข้าวลดลงไปเรื่อยๆ ดังนั้นอยากจะประชาสัมพันธ์ว่าอ้วนหรือไม่อ้วน ไม่ได้เกี่ยวกับข้าว ก็ขอให้ช่วยกันบริโภคเพิ่มขึ้น”

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

“พาณิชย์”พาดูของจริง การถ่ายลำสินค้าข้าว-น้ำมันปาล์ม ยันไม่มีรั่วไหลแน่นอน

กรมการค้าต่างประเทศนำคณะหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าข้าวและน้ำมันปาล์ม ลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง เยี่ยมชมการถ่ายลำสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการว่าการถ่ายลำจะไม่มี การรั่วไหล พร้อมนำเสนอเวที กรอ.พาณิชย์ พิจารณาต่อไป

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นางมนัสสินธ์ จิรวัดน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นำคณะหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าข้าวและน้ำมันปาล์ม เดินทางไปท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการถ่ายลำสินค้าของบริษัท TIPS จำกัด ตามมติที่ ประชุมหารือพิจารณาความเป็นไปได้ในการยกเว้นมาตรการถ่ายลำสินค้าข้าวและน้ำมันปาล์ม ตามข้อเสนอของ สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ที่ต้องการขอให้สายเรือ นำ เรือใหญ่มายังประเทศไทยมากขึ้น

สำหรับการเดินทางไปท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีในครั้งนี้ กรมฯ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กรมศุลกากร โดยสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบศุลกากร กระบวนการ ขั้นตอน และพิธีการศุลกากรสินค้าถ่ายลำ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง และวิทยากรจากบริษัท TIPS จำกัด บรรยายให้ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ และขั้นตอนการควบคุมตู้สินค้าถ่ายลำของบริษัท

จากนั้นบริษัทได้นำคณะเยี่ยมชมการถ่ายลำสินค้า ณ ท่าเรือของบริษัท TIPS ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความ เชี่ยวชาญในธุรกิจการบริหารท่าเทียบเรือรายใหญ่ของไทย มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์มายาวนานกว่า 25 ปี บริษัทได้นำเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ปฏิบัติการในลานตู้สินค้าและ คลังสินค้า เพื่อจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวและการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าได้ตลอดเวลา นับตั้งแต่รับตู้สินค้าเข้าไปยัง ลานตู้สินค้า ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ทำให้บริษัทเป็นที่วางใจและได้รับการยอมรับจากลูกค้าสายการเดินเรือ บริษัท ผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้า และผู้นำเข้า-ส่งออก ในระดับสากลมาอย่างยาวนาน

“การเยี่ยมชมถ่ายลำสินค้าในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการสินค้าข้าวและน้ำมัน ปาล์มที่มีความกังวลว่าการถ่ายลำสินค้าของไทยอาจจะมีการรั่วไหล ให้เข้าใจว่ากระบวนการถ่ายลำสินค้าของไทยมี การดำเนินการอย่างเข้มงวดและรัดกุมภายในเขตอารักขาและท่าเทียบเรือของท่าเรือแหลมฉบัง และนำไปเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณา ยกเว้นมาตรการถ่ายลำสินค้าข้าวและน้ำมันปาล์มตามข้อเสนอของสมาคมเจ้าของและตัวแทน เรือกรุงเทพฯ และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย”

ทั้งนี้ กรมฯ จะรายงานผลการลงพื้นที่เยี่ยมชมในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการ พาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ที่มีนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็น ประธาน เพื่อร่วมกันพิจารณาให้รอบด้านและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายต่อไป

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

เกษตรกรปล้ม ข้าวหอมมะลิใหม่มาปริง ราคา กก.ละ 8.20 บาท หลายพื้นที่ เร่งเก็บเกี่ยวเพื่อทำนาปี ต่อเนื่องทันที

เกษตรกรปล้ม ข้าวหอมมะลิใหม่มาปริง ราคา กก.ละ 8.20 บาท หลายพื้นที่ เร่งเก็บเกี่ยวเพื่อทำนาปี ต่อเนื่องทันที ขณะที่ยอดเกี่ยวข้าว ยังคงคิดราคาเดิมไร่ละ 500 บาท แม้อาณัติจะแพงขึ้นแต่ก็เป็นราคาสัญญาใจ ที่นาปีต้องกลับมาเกี่ยวให้อีกเพื่อจำกัดต้นทุน

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่ ต.พระลับ และ ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ยังคงเร่งทำการเกี่ยวข้าวมาปริงฤดูกาลผลิต 64/65 ที่ขณะนี้สามารถเกี่ยวเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว ภายหลังจากที่ไม่สามารถทำนาปริงมาได้ในช่วงที่ผ่านมา โดยพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงเลือกใช้บริการรถเกี่ยวข้าวและรถขนข้าวมากกว่าการใช้แรงงานคน หรือการลงแขกเกี่ยวข้าว ขณะที่พื้นที่นาใดที่ทำการเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่การไถกลบเตรียมดิน เพื่อเข้าสู่การทำนาปริงฤดูกาลผลิต 2565/66 ทันที ทำให้ขณะนี้พื้นที่นาในเขตชลประทาน จึงเนื่องแน่นไปด้วยรถเกี่ยวข้าว รถบรรทุกข้าวและเกษตรกร ที่มาทำการเกี่ยวเกี่ยวข้าวมาปริง และเตรียมทำนาปี กันอย่างคึกคัก โดยพบว่าราคาจำหน่ายข้าวใหม่มาปริงปีนี้อยู่ที่ราคา กก.ละ 8.20 บาท

นายสุขสันต์ โยคุณ อายุ 52 ปี เกษตรกรในเขต ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ฤดูกาลผลิตนาปริง 2564/65 นั้นได้ทำการปลูกข้าว ในพื้นที่ที่ครอบครัวมีอยู่คือ 30 ไร่ โดยทำนาเต็มพื้นที่ตามการจัดสรรน้ำในเขตชลประทาน โดยทำการปลูกข้าวหอมมะลิ ตามกลไกและความต้องการของตลาด แต่การทำนาปริงปีนี้ ยอมรับว่าต้นทุนแพงขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะค่าปุ๋ย ที่ซื้อมาในราคากระสอบละ 1,700 บาท ทำให้การใส่ปุ๋ยปีนี้ต้องน้อยลงเพื่อลดต้นทุน จึงจะเห็นได้ว่าผลผลิตข้าวมาปริงของเกษตรกรในปีนี้นั้น จะไม่เต็มฝักหรือที่เรียกว่าไม่อ้ม ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตและปริมาณข้าวที่จะส่งไปจำหน่ายให้กับโรงสี ซึ่งที่ผ่านมาในช่วงการเกี่ยวเกี่ยวข้าวมาปริง ในช่วงแรก กก.ละ 5 บาท แต่ปัจจุบัน กก.ละ 8.20 ซึ่งถือเป็นราคาที่เกษตรกรรับได้ ดังนั้นผลผลิตข้าวมาปริงที่ครอบครัวประมาณการไว้ว่า 1 ไร่ 1 ตัน นั้น ปีนี้ อาจจะลดเหลือ 1 ไร่ ประมาณ 700-800 กก. เนื่องจากข้าวไม่เต็มอ้ม

“นอกจากต้นทุนค่าปุ๋ย ค่าน้ำมันที่แพงขึ้นแล้ว ค่าขนส่งก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกษตรกรต้องแบกรับต้นทุน อย่างเช่นการเกี่ยวข้าวมาปริงวันนี้ 30 ไร่ รถเกี่ยวข้าวคิดไร่ละ 500 บาท ซึ่งเกี่ยวเสร็จก็ต้องจ่ายเงินสดทันที ซึ่งหากใช้แรงงานแบบเดิมการเกี่ยวคงเป็นเดือน แต่การใช้รถเกี่ยวก็จะเสร็จภายใน 1 วัน ซึ่งรถเกี่ยวข้าวที่เรียกใช้บริการนั้นจะเป็นขาประจำที่คุยกันชัดเจน และตกลงราคากันที่ไร่ละ 500 บาท และต้องมาเกี่ยวข้าวมาปริงให้ด้วย ขณะที่รถเกี่ยวข้าวบางรายอาจจะคิดราคาถูกกว่า หรือแพงกว่า แต่เมื่อถึงช่วงเกี่ยวเกี่ยวข้าวมาปริง ก็ไม่มาเกี่ยวข้าวให้ ดังนั้นจึงตัดสินใจใช้บริการรถเกี่ยวข้าวขาประจำจะดีกว่า”

นายสุขสันต์ กล่าวต่ออีก เมื่อรถเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็จะส่งต่อให้กับรถบรรทุก ซึ่งช่วงนี้น้ำมันแพง ค่าขนส่ง อย่างจากที่นา รีมถนนเลียงเมือง ไปยังโรงสีในเขต ต.พระลับ ก็คิดราคาค่าขนส่ง ในราคาเริ่มต้น รอบละ 300 บาท หากไปส่งโรงสีที่ไกลหน่อยก็จะคิดราคาเริ่มต้นที่ 350 บาท อย่างไรก็ตาม เมื่อการเกี่ยวเกี่ยวข้าวมาปริงแล้วเสร็จก็จะทำการไถกลบและพักดินไว้ 1 สัปดาห์ จากนั้นก็จะเข้าสู่การทำข้าวมาปริงภายในเดือน มิ.ย.นี้ทันที ที่มา มติชนออนไลน์

xx

เวียดนาม

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางภาวะการซื้อขายที่เงียบเหงา ขณะที่อุปทานข้าวในตลาดมีน้อยลงหลังจากที่การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (the winter-spring crop) ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 420-425 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 415-420 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

วงการค้าข้าวระบุว่า ผู้ค้าข้าวได้ซื้อข้าวจากเกษตรกรเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำสัญญาซื้อขายข้าวฉบับใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงหลังจากนี้ โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 2.86 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 1.39 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 10.3% แต่มูลค่าลดลง 1.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว

สำนักข่าว Bloomberg รายงานโดยอ้างถึงข้อมูลของกรมศุลกากรเวียดนาม (General Department of Vietnam Customs) ว่าในเดือนพฤษภาคม 2565 เวียดนามส่งออกข้าว 710,371 ตัน เพิ่มขึ้น 27.8% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2565 และเพิ่มขึ้น 13.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-พฤษภาคม 2565) เวียดนามส่งออกข้าวแล้วประมาณ 2.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ทางด้านสื่อท้องถิ่นรายงานว่า ราคาส่งออกข้าวของเวียดนามเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 415-420 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งถือเป็นเดือนที่สองที่ราคาร่วงติดต่อกัน การที่ราคาข้าวลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากอุปทานข้าวทั่วโลกที่พุ่งสูงขึ้น นอกจากนี้ ราคาส่งออกข้าวจากอินเดีย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก กำลังมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากอุปทานข้าวในประเทศพุ่งสูงขึ้น ในขณะที่ค่าเงินรูปีอินเดียอยู่ในระดับที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

ที่มา *Oryza.com*

กัมพูชา

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และการประมง (the Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries; MAFF) รายงานว่า ในเดือนพฤษภาคม 2565 กัมพูชาส่งออกข้าวสารจำนวน 62,537 ตัน โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 54.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 40,536 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2564 และเพิ่มขึ้น 24.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 50,599 ตัน ในเดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมา และมีการส่งออกข้าวเปลือกจำนวน 50,161 ตัน

ทำให้ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-พฤษภาคม 2565) กัมพูชาส่งออกข้าวสารรวม 283,675 ตัน มูลค่าประมาณ 173.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (โดยปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 21.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 233,031 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว)

นอกจากนี้ กัมพูชายังส่งออกข้าวเปลือกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (เวียดนาม) จำนวน 1,698,908 ตัน มูลค่าประมาณ 391.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้มูลค่าการส่งออกทั้งข้าวสารและข้าวเปลือกรวมประมาณ 565.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สำหรับชนิดข้าวสารที่ส่งออกในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-พฤษภาคม 2565) ประกอบด้วย ข้าวหอมทุกชนิดจำนวน 181,836 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 64.1% ของปริมาณส่งออกข้าวทั้งหมด ตามด้วยข้าวขาว

จำนวน 93,896 ตัน สัดส่วนประมาณ 33.1% ข้าวหนึ่งจำนวน 3,971 ตัน สัดส่วนประมาณ 1.4% และข้าวอินทรีย์จำนวน 3,971 ตัน สัดส่วน 1.4%

ทั้งนี้ ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-พฤษภาคม 2565) ผู้ส่งออกข้าวของกัมพูชาจำนวน 53 ราย ได้ส่งออกข้าวไปยัง 51 ประเทศปลายทาง โดยตลาดส่งออกที่สำคัญประกอบด้วย 1.ตลาดจีน (รวมฮ่องกง และมาเก๊า) จำนวน 149,447 ตัน มูลค่าประมาณ 79.236 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 52.68% ของปริมาณส่งออกข้าวทั้งหมด และเพิ่มขึ้นประมาณ 23.68% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีแล้ว 2.ตลาดยุโรป (23 ประเทศ) จำนวน 88,167 ตัน มูลค่าประมาณ 62.714 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 31% และเพิ่มขึ้นประมาณ 49.26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีแล้ว 3.ตลาดอาเซียน (4 ประเทศ) จำนวน 25,691 ตัน มูลค่าประมาณ 16.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 9.06% และเพิ่มขึ้นประมาณ 17.59% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีแล้ว 4.ตลาดอื่นๆ (21 ประเทศ) จำนวน 20,376 ตัน มูลค่าประมาณ 14.932 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 7.2%

นาย Lun Yeng เลขาธิการสหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodian Rice Federation; CRF) กล่าวว่า การส่งออกข้าวที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากมาตรการทางภาษี (safeguarding measures) ของสหภาพยุโรปได้สิ้นสุดลงเมื่อช่วงกลางเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา ทำให้ข้าวจากกัมพูชาได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี (EBA) อีกครั้ง หลังจากที่ต้องเว้นไปเป็นเวลา 3 ปี

นาย Song Saran ประธานสหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodian Rice Federation; CRF) กล่าวว่า ตลาดจีนยังคงเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของกัมพูชาและจะเพิ่มความสำคัญมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (the Regional Comprehensive Economic Partnership; RCEP) มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าและเปิดโอกาสให้แก่สินค้าของกัมพูชามากขึ้น และยังเป็น การดึงดูดให้นักลงทุนจากต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนในกัมพูชาเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อตกลง RCEP มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodian Rice Federation; CRF) ตั้งเป้าว่าในปี 2565 นี้ จะส่งออกข้าวสารได้ประมาณ 750,000-800,000 ตัน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวกับสถานการณ์ของ COVID-19 ว่าจะจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

สำนักข่าว Reuter รายงานว่า ทางกรฟิปปินส์ระบุว่าได้ขยายระยะเวลาของคำสั่งผู้บริหาร (an executive order) ที่ออกประกาศเมื่อปีที่แล้วซึ่งกำหนดให้มีการลดอัตราภาษีศุลกากรสำหรับข้าวที่นำเข้าจากประเทศอื่นๆ ที่อยู่นอกกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลงเหลือ 35% จากอัตราปกติที่ 40%-50% โดยมีผลไปจนถึงสิ้นปี 2565

ทั้งนี้ รัฐบาลกำลังเร่งควบคุมอัตราเงินเฟ้อและลดอัตราภาษีข้าวโพด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะอำนวยความสะดวกการนำเข้าอาหารในราคาต่ำลง นอกจากนี้ยังประกาศยกเลิกภาษีนำเข้าถ่านหิน 7% เป็นการชั่วคราว ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า

ด้านสำนักข่าว Manila Standard รายงานโดยอ้างถึงกระทรวงเกษตร (the Department of Agriculture; DA) ว่าฟิลิปปินส์อาจจะหันไปนำเข้าข้าวจากอินเดียหากประเทศผู้ผลิตข้าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งไทย และ

เวียดนาม มีการปรับขึ้นราคาและจัดตั้งกลุ่มประเทศผู้ส่งออกข้าว (rice cartel) ตามที่มีรายงานข่าวไปก่อนหน้านี้ว่า ประเทศไทยและเวียดนามกำลังพิจารณาเรื่องดังกล่าว

ปลัดกระทรวงเกษตร ได้ให้สัมภาษณ์ว่าก่อนหน้านี้ฟิลิปปินส์ได้ออกคำสั่งลดภาษีนำเข้าข้าวจากอินเดียลง เหลืออัตรา 35% จากอัตราที่ 50% ซึ่งตามปกติภาษีนำเข้าข้าวสำหรับประเทศนอกอาเซียนกำหนดไว้ที่ 50% ปลัดกระทรวงเกษตรยังระบุว่าเมื่อเร็วๆนี้ มีข่าวว่าประเทศไทยได้ประกาศแผนการที่จะสร้างข้อตกลงกับเวียดนาม เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้าและหาทางลดต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น

แหล่งข่าวระบุว่าข้าวจากอินเดียมีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับข้าวจากเวียดนาม และไทย แต่มีปัญหาด้านการขนส่ง แต่ถ้าหากประเทศอาเซียนมีการจัดตั้งกลุ่มประเทศผู้ส่งออกข้าว รัฐบาลฟิลิปปินส์ก็กำลังเตรียมแผนทางเลือกอื่นไว้

กระทรวงการคลัง (the Department of Finance) ระบุว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม- พฤษภาคม 2565) ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 1.26 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 883,068 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำนักงานศุลกากร (The Bureau of Customs) สามารถจัดเก็บรายได้ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ ได้ประมาณ 7.35 พันล้านบาท (ประมาณ 140 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นประมาณ 18.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยรัฐบาลจะเก็บภาษีนำเข้าข้าวเพื่อนำไปสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมข้าวของประเทศผ่านกองทุน ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของข้าว (the Rice Competitiveness Enhancement Fund; RCEF) ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยภาษีนำเข้าข้าว (the Rice Tariffication Law; RTL)

ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยภาษีนำเข้าข้าว (the Rice Tariffication Law; RTL) รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ปีละ 10 พันล้านบาท (ประมาณ 196 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพื่อเป็นทุนสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการสนับสนุน ชาวนา เช่น การไถพรวนพื้นที่เกษตรกรรม การขยายความคุ้มครองการประกันพืชผล และการส่งเสริมความหลากหลายทางพืชผล เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

อินโดนีเซีย

กระทรวงเกษตรฯได้ตั้งเป้าหมายผลผลิตข้าวเปลือกในปี 2023 ไว้ที่ 55.39 ล้านตัน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่เคยตั้งไว้ที่ 56.08 ล้านตัน เมื่อเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-เมษายน 2565) อินโดนีเซียมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 25.4 ล้านตัน และเมื่อปี 2021 มีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 54.42 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com*

จีน

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า สภาพอากาศที่เกิดฝนที่ตกหนักและน้ำท่วมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าวในพื้นที่ทางภาคใต้ของจีน โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ (the National Meteorological Center) ระบุว่า พื้นที่ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ทางใต้ของแม่น้ำแยงซี รวมทั้งกุ้ยโจว เสฉวน และยูนนาน คาดว่าจะเกิดฝนตกบ่อยครั้งในช่วงนี้

ตามรายงานของศูนย์อุตุวิทยามิทยาของจีน การเกิดฝนตกหนักคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าวและผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ในประเทศ ซึ่งหน่วยงานคาดว่าฝนที่ตกทางภาคใต้ของประเทศจะมีปริมาณสูงกว่าปกติประมาณ 30-70% ซึ่งปริมาณน้ำฝนจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องจะไม่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของข้าว และการเกิดความชื้นสูงจะเพิ่มความเสี่ยงของศัตรูพืชและโรคพืช

ที่มา *Oryza.com*

เกาหลีใต้

หน่วยงาน Korea Agri-Fisheries and Food Trade Corporation (KAFTC or aT) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding) ครั้งที่ 4 ของปี 2022 (Announcement of 2022 TRQ Rice Bid(4th) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 (เปิดรับลงทะเบียนการประมูลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565) ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าว (non-glutinous rice) รวมทั้งหมด 136,888 ตัน ประกอบด้วย 1.ข้าวกล้องเมล็ดสั้นที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice short grain) จากจีน (US No.3) จำนวน 22,222 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่ท่าเรือ Masan 2.ข้าวกล้องเมล็ดสั้นที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice short grain) จากจีน (US No.3) จำนวน 19,117 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ท่าเรือ Mokpo 3.ข้าวกล้องเมล็ดสั้นที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice short grain) จากจีน (US No.3) จำนวน 22,222 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ท่าเรือ Incheon 4.ข้าวกล้องเมล็ดกลางที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice medium grain) จากสหรัฐฯ (US No.3) จำนวน 20,666 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ท่าเรือ Ulsan 5.ข้าวกล้องเมล็ดกลางที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice medium grain) จากสหรัฐฯ (US No.3) จำนวน 22,222 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ท่าเรือ Incheon 6.ข้าวสารเมล็ดยาวที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous milled rice long grain) จากไทย (US No.1) จำนวน 900 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 1-30 กันยายน 2565 ที่ท่าเรือ Busan 7.ข้าวสารเมล็ดยาวที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous milled rice long grain) (Hom Mali) จากไทย (US No.1) จำนวน 100 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 1-30 กันยายน 2565 ที่ท่าเรือ Busan 8.ข้าวสารเมล็ดยาวที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous milled rice long grain) จากเวียดนาม (US No.1) จำนวน 1,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 1-30 กันยายน 2565 ที่ท่าเรือ Gunsan 9.ข้าวกล้องเมล็ดสั้นที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice short grain) จากเวียดนาม (US No.3) จำนวน 11,111 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ท่าเรือ Gunsan 10.ข้าวกล้องเมล็ดกลางที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice medium grain) จากออสเตรเลีย (US No.3) จำนวน 8,556 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่ท่าเรือ Busan 11.ข้าวกล้องเมล็ดกลางที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice medium grain) จากออสเตรเลีย (US No.3) จำนวน 8,772 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ท่าเรือ Busan

ทั้งนี้ ผลการประมูลปรากฏว่า เกาหลีใต้ตกลงซื้อข้าวรวม 76,762 ตัน ประกอบด้วย

1.ข้าวกล้องเมล็ดสั้นที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice short grain) จากจีน (US No.3) จำนวน 22,222 ตัน ราคา 1,072 เหรียญสหรัฐต่อตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่ท่าเรือ Masan

2.ข้าวกล้องเมล็ดสั้นที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice short grain) จากจีน (US No.3) จำนวน 19,117 ตัน ราคา 1,073 เหรียญสหรัฐต่อตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ท่าเรือ Mokpo

3.ข้าวกล้องเมล็ดสั้นที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice short grain) จากจีน (US No.3) จำนวน 22,222 ตัน ราคา 1,069.88 เหรียญสหรัฐต่อตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ท่าเรือ Incheon

4.ข้าวสารเมล็ดยาวที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous milled rice long grain) จากไทย (US No.1) จำนวน 900 ตัน ราคา 688 เหรียญสหรัฐต่อตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 1-30 กันยายน 2565 ที่ท่าเรือ Busan

5.ข้าวสารเมล็ดยาวที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous milled rice long grain) (Hom Mali) จากไทย (US No.1) จำนวน 100 ตัน ราคา 1,250 เหรียญสหรัฐต่อตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 1-30 กันยายน 2565 ที่ท่าเรือ Busan

6.ข้าวสารเมล็ดยาวที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous milled rice long grain) จากเวียดนาม (US No.1) จำนวน 1,000 ตัน ราคา 619 เหรียญสหรัฐต่อตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 1-30 กันยายน 2565 ที่ท่าเรือ Gunsan

7.ข้าวกล้องเมล็ดสั้นที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice short grain) จากเวียดนาม (US No.3) จำนวน 602.7 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ท่าเรือ Gunsan

รายละเอียดที่ <https://www.at.or.kr/article/apko363300/view.action?articleId=41527&at.condition.currentPage=2>

ทั้งนี้หน่วยงาน Korea Agri-Fisheries and Food Trade Corporation (KAFTC or aT) ภายใต้รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ออกประกาศกำหนดมาตรการโควตาภาษี (Tariff Rate Quota; TRQ) สำหรับปี 2022 โดยระบุว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 การประกาศการประมูลจะมีกำหนดออกประกาศในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ เมษายน และมิถุนายน และในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 การประมูลจะมีขึ้นสองหรือสามครั้งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายในประเทศ โดยมีการกำหนดปริมาณโควตารายประเทศ (country-specific quotas) ดังนี้ 1.ประเทศจีน 157,195 ตัน 2.ประเทศสหรัฐฯ 132,304 ตัน 3.ประเทศเวียดนาม 55,112 ตัน 4.ประเทศไทย 28,494 ตัน 5.ประเทศออสเตรเลีย 15,595 ตัน และมีโควตา Global Quota จำนวน 20,000 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้น (หลังจากที่เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนราคาลดลงจนแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 5 ปี) โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ระดับ 355-360 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 350-354 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน เนื่องจากผู้ซื้อข้าวหันมาให้ความสนใจข้าวจากอินเดียมากขึ้นเนื่องจากราคาข้าวอินเดียต่ำกว่าราคาข้าวของไทยและเวียดนามมาก

ขณะที่แหล่งข่าวทางการค้าระบุว่าอินเดียไม่มีแผนที่จะควบคุมการส่งออกข้าว เนื่องจากมีสต็อกเพียงพอ และราคาข้าวในประเทศยังคงต่ำกว่าราคาสubsidy ที่รัฐกำหนดไว้

ทางด้านสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจนไน รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ทางการอินเดียได้ประกาศห้ามส่งออกข้าวสาลี (Wheat) เพื่อควบคุมราคาในประเทศซึ่งพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากตลาดมีความกังวลว่าจะเกิดวิกฤติการขาดแคลนอาหาร ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ค้าข้าวอินเดีย ให้ความเห็นว่าอินเดียยังไม่จำเป็นต้องห้ามส่งออกข้าว หลังจากมีกระแสข่าวว่าจะมีการประกาศห้ามส่งออกเพื่อลดสถานการณ์เงินเฟ้อด้านอาหาร ในขณะที่ราคาข้าวบาสมาดิอินเดียก็ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากมีการเร่งส่งออกไปยังกลุ่มประเทศแถบตะวันออกกลาง

ทั้งนี้ ผู้ส่งออกอินเดียได้รับการติดต่อจากผู้ซื้อให้ส่งออกอย่างเร่งด่วน ท่ามกลางภาวะที่ราคาสินค้าในตลาดโลกต่างมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาข้าวบาสมาดิในอินเดียปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 15% ซึ่งในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ราคาส่งออกของข้าวบาสมาดิอยู่ที่ 1,200 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และต่อมาปรับขึ้นไปถึง 1,350 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เนื่องจากกลุ่มผู้ซื้อข้าวจากตะวันออกกลางยอมจ่ายราคาเพิ่มพิเศษจากราคาปกติ

จากการที่รัฐบาลอินเดียได้ระงับการส่งออกข้าวสาลีไปก่อนหน้านี้ เพื่อเป็นการควบคุมราคาภายในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ผู้เชี่ยวชาญการตลาดก็เห็นว่ายังไม่มียกข้อบังคับที่รัฐบาลอินเดียจะประกาศระงับการส่งออกข้าวบาสมาดิ ในขณะที่ผู้ซื้อข้าวจากกลุ่มประเทศอาหรับต่างตื่นตัวเร่งสั่งซื้อข้าวเพิ่มขึ้นเพื่อเก็บเป็นสต็อกสำรองไว้สำหรับประชากรในประเทศและรักษาความมั่นคงทางอาหาร

โดยปกติในช่วงฤดูใบไม้ร่วง อินเดียจะเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวบาสมาดิได้ถึง 8 ล้านตัน แต่จากการประมาณการณ์ในปีที่แล้ว เนื่องจากมีฝนหลงฤดูกาลซึ่งตรงกับในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ข้าวที่เก็บไว้ได้รับความเสียหายอย่างหนัก จึงทำให้มีผลผลิตที่น้อยลงกว่าปกติเหลืออยู่เพียงประมาณ 6.5-7 ล้านตัน

ในช่วงปีงบประมาณ 2565 อินเดียมีการส่งออกข้าวบาสมาดิ จำนวน 3.94 ล้านตัน ไปยังซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นผู้ซื้อหลัก ตามมาด้วยอิหร่าน อิรัก และอื่นๆ ในแถบตะวันออกกลาง

ทั้งนี้ จากปัจจัยด้านราคาข้าวบาสมาดิที่พุ่งขึ้นในปากีสถาน ส่งผลกระตุ้นให้กลุ่มผู้ซื้อจากตะวันออกกลางหันมาซื้อข้าวจากอินเดียแทน โดยข้าวระดับพรีเมียมของปากีสถานราคาอยู่ที่ 1,450 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อเทียบราคากับข้าวระดับพรีเมียมของอินเดียที่ 1,350 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน และข้าวบาสมาดิคุณภาพธรรมดาของปากีสถานราคาอยู่ที่ 1,325 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ส่วนของอินเดียอยู่ที่ 1,200 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ในขณะที่ราคาข้าวในตลาดภายในประเทศ ข้าวบาสมาดิระดับพรีเมียมราคาขายอยู่ที่ 250 รูปีต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากเมื่อสองสัปดาห์ก่อนที่อยู่ 230 รูปี ในขณะที่เดียวกันข้าวระดับธรรมดาก่อนหน้านี้ราคาอยู่ที่ 190 รูปี แต่ปัจจุบันราคาปรับขึ้นเป็น 220 รูปี ส่วนข้าวหักบาสมาดิราคาเมื่อสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้อยู่ที่ 125 รูปี ปัจจุบันราคาขึ้นเป็น 140 รูปีต่อกิโลกรัม และคาดว่าราคาข้าวจะยังคงสูงขึ้นไปจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

สำนักข่าว Reuters รายงานโดยอ้างข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (the India Meteorological Department) โดยพยากรณ์ว่า ฤดูมรสุม (ฤดูฝน) ในปีนี้จะอยู่ในระดับปกติ โดยเริ่มขึ้นและมีผลกระทบต่อรัฐ Kerala ในช่วงตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเร็วกว่าเวลาปกติ 2 วัน (ตามปกติฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี) โดยกรมอุตุนิยมวิทยา (IMD) คาดการณ์ปริมาณฝนในปีนี้จะอยู่ในช่วงค่าเฉลี่ยปกติที่ระดับ 103% โดยจะมีการกระจายตัวไปทั่วประเทศในระดับที่ดี ซึ่งการพยากรณ์ที่ว่าปริมาณฝนจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนั้นมีแนวโน้มที่ช่วยให้ผลผลิตข้าวในประเทศเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา (IMD) ได้กำหนดปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยหรือปกติ (average or normal rainfall) ว่าอยู่ในช่วง 96% ถึง 104% ของค่าเฉลี่ย 50 ปีที่ระดับ 87 เซนติเมตร (ประมาณ 35 นิ้ว) สำหรับฤดูกาลในช่วง 4 เดือน (มิถุนายน-กันยายน) ซึ่งฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เกิดขึ้นในทุกปีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคการเกษตรของอินเดีย

ที่มา *Oryza.com* และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจนไน

ปากีสถาน

สื่อปากีสถานรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานศุลกากรจีน (the General Administration of Customs of China; GACC) ว่าในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-เมษายน 2565) ปากีสถานส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนจำนวน 601,574.052 ตัน มูลค่าประมาณ 225.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 12.45% เมื่อเทียบกับจำนวน 534,946.42 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในปีที่ผ่านมา (2564) ประเทศจีนนำเข้าข้าวจากปากีสถานจำนวนประมาณ 973,000 ตัน มูลค่าประมาณ 437 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยประเทศจีนนำเข้าข้าวจากปากีสถานมากเป็นอันดับที่สาม

ทางด้านผู้จัดการฝ่ายขายของ Hefei Meyer Optoelectronic Technology International กล่าวว่า เทคโนโลยีของจีนช่วยให้ปากีสถานสามารถเพิ่มผลผลิตในการแปรรูปข้าวและรักษาคุณภาพในระดับสูง ซึ่งจนถึงปัจจุบัน เครื่องคัดแยกสี (color sorters) ของ Meyer เกือบ 1,000 เครื่องถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวของปากีสถาน และบริษัทก็สามารถขายเครื่องนี้ได้เพิ่มขึ้นทุกปี เขายังกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของปากีสถานที่ส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนเกือบทั้งหมดได้ใช้เครื่องคัดแยกสีและมีความพึงพอใจในการใช้เครื่องจักรดังกล่าว

ที่มา *Oryza.com*

อิหร่าน

สำนักข่าว Financial Tribune รายงานโดยอ้างถึงสำนักข่าว Mehr ว่า ในปีปฏิทินอิหร่านปี 2021/22 (21 มีนาคม 2564 - 20 กุมภาพันธ์ 2565) อิหร่านมีการนำเข้าข้าวประมาณ 1.75 ล้านตัน เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าจากปีที่แล้ว โดยในปี 2564 อิหร่านสามารถผลิตข้าวได้ประมาณ 2.25 ล้านตัน ลดลงจากปี 2563 ประมาณ 200,000 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-31 สิงหาคม 2565) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2564-24 พฤษภาคม 2565 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 1,051,443 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 34.09% เมื่อเทียบกับจำนวน 784,156 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 245,044 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 83.38% เมื่อเทียบกับจำนวน 133,626 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 806,399 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 23.96% เมื่อเทียบกับจำนวน 650,529 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 418,932 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 88.65% เมื่อเทียบกับจำนวน 222,068 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 59,700 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-24 พฤษภาคม 2565 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย อิตาลี 194,244 ตัน ฝรั่งเศส 161,648 ตัน เนเธอร์แลนด์ 157,861 ตัน สเปน 130,690 ตัน โปแลนด์ 77,601 ตัน เยอรมนี 60,438 ตัน เบลเยียม 56,041 ตัน บัลแกเรีย 52,939 ตัน โปรตุเกส 54,732 ตัน สาธารณรัฐเชค 26,740 ตัน สวีเดน 25,366 ตัน ไอร์แลนด์

11,927 ตัน เดนมาร์ค 7,985 ตัน ลิทัวเนีย 7,222 ตัน ออสเตรีย 4,148 ตัน สโลวาเกีย 4,153 ตัน ไชปรัส 3,544 ตัน ฟินแลนด์ 3,634 ตัน โรมาเนีย 3,286 ตัน ฮังการี 2,811 ตัน มอลต้า 1,877 ตัน กรีซ 1,699 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-30 พฤษภาคม 2565 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 143,758 ตัน ลดลง 2.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 43,210 ตัน ลดลง 19.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัย 41,993 ตัน เพิ่มขึ้น 74.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอาร์เจนตินา 33,668 ตันเพิ่มขึ้น 203.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากจีนจำนวน 25,332 ตันเพิ่มขึ้น 272.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 189,556 ตัน เพิ่มขึ้น 150.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 120,528 ตัน เพิ่มขึ้น 15.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 115,846 ตัน เพิ่มขึ้น 47.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถาน 67,624 ตัน ลดลง 12.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 62,707 ตัน ลดลง 10.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 312,039 ตัน เพิ่มขึ้น 162.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 23,236 ตัน เพิ่มขึ้น 69.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 21,244 ตัน เพิ่มขึ้น 49.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 18,796 ตัน เพิ่มขึ้น 107.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 15,853 ตัน เพิ่มขึ้น 55.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-30 พฤษภาคม 2565 ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น สเปน 69,845 ตัน เนเธอร์แลนด์ 67,264 ตัน เบลเยียม 66,289 ตัน โปรตุเกส 51,480 ตัน อิตาลี 41,917 ตัน บัลแกเรีย 25,330 ตัน ฝรั่งเศส 22,755 ตัน โปแลนด์ 19,117 ตัน เยอรมนี 5,188 ตัน เดนมาร์ค 1,825 ตัน กรีซ(EL) 1,216 ตัน ลิทัวเนีย 552 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น ฝรั่งเศส 125,054 ตัน เนเธอร์แลนด์ 124,016 ตัน อิตาลี 98,155 ตัน สเปน 63,162 ตัน เยอรมนี 43,326 ตัน โปแลนด์ 39,218 ตัน เบลเยียม 32,998 ตัน บัลแกเรีย 28,298 ตัน สาธารณรัฐเชค 25,247 ตัน สวีเดน 23,770 ตัน ลิทัวเนีย 7,590 ตัน ไอร์แลนด์ (IE) 7,585 ตัน กรีซ (EL) 6,096 ตัน โปรตุเกส 5,577 ตัน เดนมาร์ค 5,381 ตัน สโลวีเนีย (SI) 4,121 ตัน ออสเตรีย 3,580 ตัน โรมาเนีย (RO) 3,233 ตัน ฟินแลนด์ 3,352 ตัน ไชปรัส (CY) 3,184 ตัน โครเอเชีย (HR) 2,599 ตัน ฮังการี (HU) 1,870 ตัน มอลต้า 1,640 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 293,178 ตัน สเปน 53,915 ตัน เนเธอร์แลนด์ 31,090 ตัน ฝรั่งเศส 19,284 ตัน อิตาลี 12,201 ตัน โปแลนด์ 7,437 ตัน เยอรมนี 2,860 ตัน ลิทัวเนีย 2,466 ตัน ไอร์แลนด์ (IE) 1,932 ตัน โปรตุเกส 1,846 ตัน บัลแกเรีย 842 ตัน สาธารณรัฐเชค 524 ตัน ฟินแลนด์ (FI) 527 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกข้าวนั้น ประเทศในสหภาพยุโรปที่ส่งออกข้าวชนิดต่างๆ (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-30

พฤษภาคม 2565 เช่น อิตาลี 127,651 ตัน สเปน 38,720 ตัน เบลเยียม 17,906 ตัน โปรตุเกส 17,662 ตัน เนเธอร์แลนด์ 17,391 ตัน กรีซ (EL) 14,124 ตัน บัลแกเรีย 5,205 ตัน ลิทัวเนีย 4,679 ตัน เยอรมนี 3,425 ตัน สาธารณรัฐเชค 2,382 ตัน โปแลนด์ 2,147 ตัน โรมาเนีย 2,144 ตัน ฝรั่งเศส 1,548 ตัน เดนมาร์ก 731 ตัน เป็นต้น และในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 2,847 ตัน อิตาลี 2,796 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,143 ตัน สเปน 1,282 ตัน กรีซ (EL) 796 โปรตุเกส 727 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

อุรุกวัย

สำนักงานส่งเสริมการค้า (the Uruguay XXI (National Customs Administration)) รายงานว่า ในเดือนพฤษภาคม 2022 อุรุกวัยส่งออกข้าวประมาณ 134,695 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 151.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 53,547 ตัน ที่ส่งออกในเดือนเมษายน 2022 และเพิ่มขึ้นประมาณ 248.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 38,670 ตัน ในเดือนพฤษภาคม 2021 โดยชนิดข้าวที่ส่งออกในเดือนพฤษภาคม 2022 ประกอบด้วยข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi/fully milled rice) จำนวน 48,921 ตัน ข้าวกล้อง (husked brown rice) จำนวน 23,811 ตัน ข้าวเปลือก 61,383 ตัน และข้าวหัก (broken rice) จำนวน 580 ตัน

โดยในเดือนพฤษภาคม 2022 อุรุกวัยส่งออกข้าวไปยังประเทศคอซตาริกา 35,305 ตัน ตุรกี 28,230 ตัน เวเนซุเอล่า 26,103 ตัน บราซิล 12,627 ตัน เนเธอร์แลนด์ 7,770 ตัน สเปน 6,266 ตัน สหราชอาณาจักร 5,286 ตัน เปรู 4,750 ตัน เบลเยียม 2,287 ตัน และชิลี 1,915 ตัน

ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-พฤษภาคม 2022) อุรุกวัยส่งออกข้าวจำนวน 449,987 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 68% เมื่อเทียบกับจำนวน 267,726 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่งออกข้าวไปยังประเทศคอซตาริกา 90,765 ตัน บราซิล 65,864 ตัน เวเนซุเอล่า 63,792 ตัน เม็กซิโก 56,412 ตัน ตุรกี (Turquia) 36,381 ตัน คิวบา 30,450 ตัน เปรู 20,965 ตัน สหราชอาณาจักร 19,120 ตัน เนเธอร์แลนด์ 18,918 ตัน เบลเยียม 12,656 ตัน สเปน 9,872 ตัน ชิลี 5,908 ตัน และประเทศอื่นๆ 18,913 ตัน

ในปี 2021 (มกราคม-ธันวาคม 2021) อุรุกวัยส่งออกข้าวจำนวน 763,423 ตัน ลดลงประมาณ 24% เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณ 1.005 ล้านตัน ในปี 2020 ซึ่งชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วย ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi/fully milled rice) จำนวน 401,014 ตัน ข้าวกล้อง (husked brown rice) จำนวน 156,851 ตัน ข้าวหัก (broken rice) จำนวน 79,984 ตัน และข้าวเปลือก (husked rice (paddy)) จำนวน 125,573 ตัน

โดยในปี 2021 (มกราคม-ธันวาคม 2021) อุรุกวัยส่งออกข้าวไปยังประเทศอิรักจำนวน 128,065 ตัน บราซิล 103,363 ตัน, เปรู 103,314 ตัน, เวเนซุเอล่า 82,227 ตัน, เม็กซิโก 76,791 ตัน, เบลเยียม 51,771 ตัน, ตุรกี 36,045 ตัน, เนเธอร์แลนด์ 33,124 ตัน, สหราชอาณาจักร 29,137 ตัน, เซเนกัล 17,150 ตัน, เซียร์ราลีโอน 16,850 ตัน, ชิลี 15,568 ตัน, และประเทศอื่นๆ 70,019 ตัน

ในปี 2020 (มกราคม-ธันวาคม 2020) อุรุกวัยส่งออกข้าวประมาณ 1.01 ล้านตัน โดยปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 121% เมื่อเทียบกับจำนวน 456,781 ตัน ในปี 2019

ที่มา *Oryza.com*

บราซิล

MercoPress รายงานโดยอ้างถึงข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมข้าวบราซิล (the Brazilian Rice Industry Association; Abiarroz) ว่าการส่งออกข้าวของบราซิลในเดือนมีนาคม 2565 มีจำนวน 180,300 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 72.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 104,400 ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในช่วงสามเดือนแรกของปี 2565 (มกราคม-มีนาคม) บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 451,300 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 117.3% เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณ 207,700 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2564 โดยชนิดข้าวที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นข้าวหักและข้าวกล้อง

นักวิเคราะห์คาดว่า การส่งออกข้าวของบราซิลที่เพิ่มขึ้นกำลังเป็นความท้าทายสำหรับผู้ส่งออกข้าวในกลุ่มประเทศ Mercosur อื่นๆ เช่น อาร์เจนตินา อุรุกวัย และปารากวัย ในขณะที่สมาคมอุตสาหกรรมข้าวบราซิล คาดการณ์ว่าในปี 2565 การส่งออกข้าวทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.2 ล้านตันในปี 2564

ที่มา *Oryza.com*

